



BẢN TIN

THÔNG BÁO NỘI BỘ

HUYỆN ỦY YÊN DŨNG

TÀI LIỆU PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 5 - 2024

70 năm **7/5/1954**
7/5/2024

DIỆN BIÊN PHỦ

ĐẢNG QUANG VINH
DÂN TỘC ANH HÙNG
BÁC HỒ VĨ ĐẠI



Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV trên địa bàn huyện



Hội nghị Thường trực Huyện ủy đối thoại với cán bộ, đoàn viên thanh niên; cán bộ hội viên phụ nữ năm 2024

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ

70 năm đã trôi qua, Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là biểu tượng sáng ngời của dân tộc Việt Nam quật cường, bất khuất, sáng tạo; là niềm tin của các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do. Tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ luôn gắn liền với vai trò đặc biệt quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược

Thực hiện cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân (1953-1954), quân và dân ta đã làm đảo lộn kế hoạch chiến tranh của Pháp-Mỹ, làm xoay chuyển cục diện chiến trường có lợi cho ta. Trong khi Nava tập trung quân xây dựng lực lượng cơ động chiến lược để có “quả đấm” mạnh, thì những chiến dịch của quân ta trên các chiến trường, đặc biệt là hướng Lai Châu, Trung Lào, Hạ Lào, Bắc Tây Nguyên và Thượng Lào làm cho quân địch hết sức bị động, lúng túng, phải căng mỏng lực lượng ra đời phố.

Tháng 11/1953, Nava cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, xây dựng nơi này thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương - xương sống của “Kế hoạch Nava”. Lực lượng của địch ở đây lên tới 16.000 quân cùng nhiều vũ khí hiện đại, nhằm làm bàn đạp chiếm lại Tây Bắc, khống chế chiến trường Lào, đồng thời giữ quân chủ lực ta ở Việt Bắc để quân Pháp rảnh tay hoạt động ở đồng bằng Bắc Bộ và đánh chiếm Liên khu 5. Chúng hét lời ca ngợi và tuyên truyền đây là “một cứ điểm đáng sợ”, “một pháo đài bất khả xâm phạm, không thể công phá”.

Ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác nhận định tình hình chiến sự Đông-Xuân đã thống nhất, sau nhiều chiến dịch tổ chức thắng lợi, ta đang ở thế chủ động chiến lược, còn địch ở thế bị động. Từ đó, đi đến quyết định chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược - đòn quyết định kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng. Không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải hoàn thành cho kỳ được”.

Tháng 1/1954, Bác dự cuộc họp Bộ Chính trị chỉ định cơ quan lãnh đạo, chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được



Ảnh tư liệu: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với một số đơn vị bộ đội tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

tín nhiệm giao nắm toàn quyền về quân sự: Tổng Tư lệnh, Bí thư Đảng ủy kiêm Chỉ huy trưởng Chiến dịch Điện Biên Phủ. Khi trao nhiệm vụ cho Đại tướng, Bác dặn: “Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”.

Huy động sức mạnh toàn quốc cho Chiến dịch

Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá, Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm mạnh, nhưng nó có cái yếu cơ bản là bị cô lập, lại xa hậu phương của địch nên mọi tiếp tế, vận chuyển đều phải dựa vào đường không. Đối với ta, Điện Biên Phủ cũng là nơi xa hậu phương lớn. Để tiến hành chiến dịch Điện Biên Phủ, khó khăn lớn nhất của ta vẫn là vấn đề cung cấp.

Nhưng quân dân ta có nhiều khả năng khắc phục khó khăn hơn địch. Đó là hậu phương của ta đang chuyển mình trong cuộc cải cách ruộng đất. Hơn nữa, quân đội ta cũng đã trưởng thành sau các Chiến dịch Biên giới, Hoà Bình, Tây Bắc, Thượng Lào, có tiến bộ trong tác chiến, trang bị kỹ thuật, nhất là với ý chí “quyết chiến, quyết thắng” có thể đánh được tập đoàn cứ điểm.

Việc quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, Bộ Chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bàn

☞ bạn, phân tích rất kỹ để tìm ra phương án thích hợp huy động sức mạnh của toàn quốc chi viện cho chiến dịch đảm bảo chắc thắng. Một cuộc vận động nhân dân chi viện Điện Biên Phủ đã được triển khai rầm rộ, với quy mô lớn chưa từng có. Hội đồng cung cấp Mặt trận được thành lập để chỉ đạo các địa phương, các ngành kinh tế, tài chính, tổ chức động viên nhân lực, vật lực của cả nước.

Với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng”, chỉ trong một thời gian ngắn ta đã huy động được một khối lượng lớn sức người, sức của từ nhiều vùng miền, từ nhiều giai cấp, tầng lớp trong cả nước. Theo số liệu tổng kết Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dân đã đóng góp trên 25.000 tấn gạo, trên 260 tấn muối, gần 2.000 tấn thực phẩm, trên 26.000 lượt dân công với trên 18 triệu ngày công, xấp xỉ 21.000 xe đạp thồ, 756 xe thô sơ, 914 con ngựa thồ và trên 3.000 chiếc thuyền...

Trong không khí thi đua “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng”, ở mọi vùng miền, địa phương đều thi đua với nhau chi viện cho mặt trận. Đồng bào cả nước sát cánh bên nhau xẻ núi, san đồi, làm đường phá thác để mở lối cho quân đi, cho thuyền chở hàng qua lại. Nhờ đó mà điều lo lắng và khó khăn nhất tưởng chừng như không vượt qua được là vấn đề hậu cần chiến dịch đã được giải quyết thành công.

Chính sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là yếu tố tạo nên thành công vượt bậc đó. Và người đã tập hợp, huy động được sức mạnh đó chính là Đảng ta, mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh - người chỉ huy tối cao của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

Trực tiếp chỉ đạo, động viên cán bộ, chiến sĩ

Từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc Chiến dịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều thời gian trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, động viên quân và dân ta. Tết Giáp Ngọ (1954), Bác đã gửi tặng mỗi cán bộ, chiến sĩ ở mặt trận một chiếc ca uống nước có in hàng chữ đỏ tươi “Kiên quyết làm tròn nhiệm vụ”.

Ngay sau ngày mở Chiến dịch, Bác đã gửi thư cho cán bộ, chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ: “Thu Đông năm nay các chú lại có nhiệm vụ tiến quân vào Điện Biên Phủ để tiêu diệt thêm sinh lực địch, mở rộng thêm căn cứ kháng chiến, giải phóng thêm đồng bào còn bị giặc đè nén. Các chú phải chiến đấu anh dũng hơn, chịu đựng gian khổ hơn, phải giữ vững quyết tâm trong mọi hoàn cảnh: Quyết tâm tiêu diệt địch, quyết tâm giữ vững chính sách, quyết tâm giành nhiều thắng lợi”.

Chiều 14/3/1954, Báo Quân đội nhân dân xuất bản tại mặt trận trân trọng đăng thư Bác Hồ gửi cán bộ, chiến sĩ trên chiến trường Điện Biên Phủ. Trong thư, Bác chỉ rõ nhiệm vụ trong Chiến dịch này là “rất to lớn, khó khăn, nhưng rất vinh quang” và tin tưởng rằng, cán bộ và chiến sĩ ta sẽ “phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới”.

Giữa những trận đánh căng thẳng, ác liệt của đợt 1 Chiến dịch, Bác và Trung ương Đảng đã điện khen ngợi, động viên, cổ vũ và căn dặn cán bộ và chiến sĩ mặt trận, trong đó có đoạn: “Chiến dịch này là một chiến dịch lịch sử của quân đội ta, đánh thắng chiến dịch này có ý nghĩa quân sự và chính trị quan trọng. Địch sẽ ra sức đối phó, ta phải cố gắng, chiến đấu dẻo dai, bền bỉ, chớ chủ quan khinh địch, giành toàn thắng cho chiến dịch này”.

Sự động viên của Bác không chỉ dành cho các lực lượng tham gia Chiến dịch, mà còn thể hiện sâu sắc đối với từng cán bộ, chiến sĩ, từ những vấn đề lớn tới những tình huống cụ thể trong chiến đấu và sinh hoạt. Với mặt trận đảm bảo cung cấp cho Chiến dịch, một công việc nặng nề có tính quyết định tới sự thành bại của chiến dịch, Bác cũng có thư riêng “Gửi cán bộ cung cấp và đồng bào dân công”.

Bác còn dành sự quan tâm đặc biệt tới tình hình chiến trường. Để khắc phục những khó khăn, trở ngại, bảo đảm cung cấp cho tiền tuyến, Bác và Bộ Chính trị đã kịp thời ra Nghị quyết, chỉ rõ “Toàn dân, toàn Đảng và Chính phủ nhất định đem toàn lực chi viện cho Điện Biên Phủ và nhất định làm mọi việc cần thiết để giành toàn thắng cho chiến dịch này”.

Theo dõi Điện Biên Phủ, nắm tin tức từng ngày, từng giờ, Bác đã đem tới cho cán bộ, chiến sĩ ngoài mặt trận một sức mạnh lớn lao và niềm tin vào thắng lợi, niềm tin bắt nguồn từ chính Người và lòng tin vào những cán bộ, chiến sĩ ngoài mặt trận...

Từ niềm tin đó, bằng sự lãnh đạo tài tình, đầy thao lược và sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã làm nên kỳ tích lịch sử trong Đông-Xuân 1953-1954, mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ, giáng đòn quyết định vào kế hoạch xâm lược của thực dân Pháp, góp phần quan trọng đưa Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương đến thành công, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chín năm chống thực dân Pháp xâm lược./.

BÍ THƯ CHI BỘ LÀM TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN

Nhiệt tình, tâm huyết trong công việc; khéo léo tuyên truyền, vận động để người dân tin và làm theo; gương mẫu trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước... Đó là nhận xét của nhiều cán bộ, đảng viên và người dân khi nhắc tới đồng chí Chu Văn Mai - Bí thư chi bộ thôn Trại Thượng, Đảng bộ xã Lăng Sơn.




Đ/c Chu Văn Mai cùng ban chi ủy thôn kiểm tra sau khi các hộ hiến đất mở rộng đường làng.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông nghiệp, mặc dù thi đỗ vào sư phạm, nhưng do hoàn cảnh gia đình ông Chu Văn Mai không có điều kiện theo học nên tiếp tục xây dựng kinh tế tại quê hương. Từ đó, ông tích cực tham gia các phong trào Đoàn thanh niên cơ sở và năm 2000, ông vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trải qua nhiều năm làm là Chi ủy viên chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Trại Thượng, phụ trách các đoàn thể trong thôn, từ năm 2012 đến nay, ông Chu Văn Mai được cấp ủy chi bộ bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn và hoạt động sôi nổi trong các lĩnh vực.

Với nhiệm vụ được giao, ông Chu Văn Mai luôn bám

sát vào nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Đảng bộ xã triển khai đến cán bộ, đảng viên và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Ông thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, báo cáo kịp thời đến các cấp lãnh đạo xem xét, giải quyết... Năm 2018, tranh thủ hỗ trợ của nhà nước về bê tông hóa đường làng ngõ xóm, ông cùng với Chi ủy, 

☞ Ban quản lý thôn, Ban Công tác Mặt trận thôn đã tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trong thôn tích cực tham gia hiến đất để mở rộng đường. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, ông Chu Văn Mai cùng Ban Chi ủy, Ban Quản lý thôn đã đến từng nhà vận động người dân hiến đất để mở rộng tuyến đường giao thông. Bằng sự chân tình, khéo léo, vừa hợp lý vừa hợp tình, sau một thời gian vận động, các hộ dân đã hiến hơn 300m² đất ở để mở rộng đường làng, ngõ xóm, tạo hành lang giao thông rộng rãi, thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Nếu như trước kia mặt đường chỉ rộng từ 2,5 – 3,0m nay, một số đoạn đường đã mở rộng được từ 3,5m – 4,5m và đóng góp hàng trăm ngày công, đã bê tông hóa lại con đường với tổng chiều dài 870 mét, trị giá 305.944.000 đồng. Một số hộ gia đình tiêu biểu trong hiến đất mở rộng đường được ông tuyên truyền vận động như hộ bà Nguyễn Thị Thi, Đỗ Văn Dụ, Đỗ Văn Bé, Nguyễn Đức Kiểm, Đỗ Văn Oanh...

Giai đoạn 2022- 2023, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu

mẫu trên địa bàn xã, ông Mai đã cùng Chi ủy, Ban quản lý thôn, Ban công tác Mặt trận thôn họp bàn, thống nhất tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên tu sửa lại Khuôn viên Khu trung tâm Nhà văn hóa của thôn, tổng kinh phí gần 700 triệu đồng. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cấp trên phê duyệt trong việc thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư số 01 của xã Lăng Sơn có hiệu quả. Ông tiên hành tổ chức các hội nghị chuyên đề để quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình có diện tích đất nằm trong dự án. Đồng thời trực tiếp vào nhà một số hộ dân tuyên truyền, vận động công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Khu dân cư đúng tiến độ. Và sự nhiệt tình của ông đã được 100% các hộ gia đình đã nhất trí và đồng tình ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải phóng mặt bằng giai đoạn I của dự án là 4,8 ha, hoàn thành sớm nhiệm vụ cấp trên cao, không có ý kiến trái chiều tại cơ sở.

Có thể thấy, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động sẽ tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong Nhân dân

và việc hiến đất, mở rộng đường, thực hiện đúng việc bàn giao đất để thực hiện Dự án khu dân cư đã trở thành một phong trào tiêu biểu, sôi nổi; từ đó cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Từ cách làm sáng tạo của Bí thư Chi bộ Chu Văn Mai và sự đồng thuận, chung sức của người dân, hiện nay, hạ tầng giao thông của thôn Trại Thượng được hoàn thiện đồng bộ.

Không chỉ là bí thư chi bộ nhiệt huyết, ông Chu Văn Mai còn là tấm gương đảng viên mẫu mực tại địa phương. Gia đình ông luôn gương mẫu điển hình trong các phong trào của địa phương, liên tục hàng năm đều đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, tích cực tham gia thiện nguyện tại địa phương. Với sự đóng góp của bản thân, ông đã được các cấp từ tỉnh đến cơ sở tặng nhiều giấy khen trong công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trong thực hiện đề án 06/CP, tặng bằng vàng ghi nhận tiêu biểu trong đóng góp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.../.

RÀ SOÁT, SÀNG LỌC ĐẢNG VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN



Ảnh tư liệu: Buổi sinh hoạt chi bộ điểm ở Chi bộ thôn Đồng Cao, xã Tư Mại

Rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài; là đòi hỏi tất yếu, khách quan có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng. Từ thực tiễn đó, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) của huyện Yên Dũng đã tăng cường công tác rà soát, sàng lọc những đảng viên yếu kém, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Đảng. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ, chất lượng đội ngũ đảng viên.

Đảng bộ huyện Yên Dũng có 39 chi, đảng bộ cơ sở (16 chi bộ cơ sở; 18 đảng bộ xã,

thị trấn; 05 đảng bộ khối cơ quan, đơn vị) với 321 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đề lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”, Đảng bộ huyện đã tập trung chăm lo nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Một trong những giải pháp làm “thanh sạch” đội ngũ đảng viên là rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Qua triển khai, các cấp ủy, chi bộ đều nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 28-CT/TW để tập trung tiến hành rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên; từ đó các chi

bộ đều tổ chức họp chi ủy để rà soát, đánh giá và thống nhất những đảng viên vi phạm khuyết điểm thuộc diện đưa vào danh sách sàng lọc. Sau đó, tiến hành họp chi bộ đột xuất thông qua danh sách đảng viên đã được chi ủy chuẩn bị. Cùng với việc thống nhất danh sách, chi bộ tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín để lọc ra những đảng viên không còn đủ tư cách đưa vào danh sách rà soát, sàng lọc.

Năm 2023, toàn Đảng bộ huyện đã rà soát đảng viên vi phạm tiêu chí theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; qua rà soát, toàn huyện có 01 đảng viên Nguyễn Xuân Trường-

(Xem tiếp trang 15)

Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ

1. Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ nhất, là đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tạo cơ sở căn bản và quyết định cho việc đi đến ký kết Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh dấu chấm hết cho sự ngoan cố, hiếu chiến của thực dân Pháp và để quốc Mỹ trên bàn Hội nghị, buộc Chính phủ Pháp cùng các bên tham dự phải ngồi vào bàn nghị sự, ký Hiệp định Giơnevơ (trừ Mỹ) đình chỉ chiến sự ở Việt Nam ngày 21/7/1954. Đây cũng là chiến thắng quyết định thắng lợi của ta trên mặt trận ngoại giao, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam.

Thứ hai, mở ra giai đoạn cách mạng mới, đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

Chiến thắng Điện Biên



Ảnh tư liệu

Phủ đưa đến kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đã tạo ra những thay đổi căn bản trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, ngoại giao... cho cách mạng Việt Nam và mở đầu một giai đoạn mới: miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như những đóng góp của hậu phương miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam đã củng cố niềm tin của Nhân dân hai miền vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến.

Phát huy tinh thần chiến

thắng Điện Biên Phủ - “độc lập, tự chủ, quyết chiến, quyết thắng”, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn, đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và đội quân chư hầu, giải phóng và thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thứ ba, khẳng định đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự lớn mạnh, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chứng minh chân lý: Trong thời đại ngày nay, một nước nhỏ, kinh tế chậm phát

triển nếu có một đảng mác xít chân chính lãnh đạo với đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, được nhân dân thế giới đồng tình, ủng hộ thì nhất định đánh thắng mọi kẻ thù, dù có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh hơn gấp nhiều lần.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cũng cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ 34 chiến sĩ với vũ khí thô sơ năm 1944, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh, càng đánh càng trưởng thành. Đây là cơ sở để sau này toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vững tin, dám đánh, biết đánh, quyết đánh và đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thứ tư, chấm dứt sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân Pháp ở ba nước Đông Dương, mở đầu quá trình sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới

Chiến thắng Điện Biên Phủ thức tỉnh và cổ vũ các dân tộc bị áp bức trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do; buộc chính quyền Pháp phải chấm

dứt chính sách cai trị thực dân, tiến hành trao trả độc lập cho nhiều nước ở châu Á và châu Phi, đồng thời xem xét lại vị thế và các chính sách của mình đối với các nước vốn là thuộc địa cũ. Việt Nam là nước tiên phong, là biểu tượng sáng ngời trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh đổ chủ nghĩa thực dân cũ, mở ra trang sử mới cho nhân loại, góp phần làm thay đổi cục diện thế giới. Giuyn Roa, ký giả kiêm sử gia, nguyên Đại tá quân đội viễn chinh Pháp khẳng định: *“Trên toàn thế giới, Oatéclo trước đây không gây tiếng vang bằng, Điện Biên Phủ thất thủ gây nổi kinh hoàng khủng khiếp. Đó là một trong những thảm bại lớn nhất của phương Tây, báo trước sự sụp đổ của các đế quốc thuộc địa và sự cáo chung của một nền cộng hòa”*.

2. Bài học kinh nghiệm

“Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ, anh dũng của quân và dân cả nước ta chống thực dân Pháp xâm lược và sự can thiệp Mỹ. Đây là chiến thắng vĩ đại của Nhân dân ta và cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm

sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng dân tộc nhất định thành công”. Từ thắng lợi vĩ đại này, chúng ta có thể rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu:

Một là, xác định đường lối kháng chiến đúng đắn, tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, vừa kháng chiến vừa kiến quốc vừa chống giặc đói, giặc dốt, vừa chống giặc ngoại xâm, tạo nên sức mạnh tổng hợp chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Hai là, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Ba là, phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, sáng tạo, tìm tòi, xác định đúng đường lối cách mạng và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Bốn là, xây dựng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà nòng cốt là liên minh công nhân - nông dân - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm là, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sự ủng hộ, giúp đỡ của bè bạn quốc tế./.

KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ ĐỀ ÁN NHẬP ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN YÊN DŨNG VỚI THÀNH PHỐ BẮC GIANG, SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ BẮC GIANG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày 21/4/2024, 159 thôn, tổ dân phố thuộc 18 xã, thị trấn và 01 Tổ Trường Quân sự Quân đoàn 12 tổ chức lấy ý kiến về Đề án nhập địa giới hành chính huyện Yên Dũng với thành phố Bắc Giang, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thành lập các phường thuộc thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Nhìn chung, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri được tổ chức bài bản, khoa học, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng thời gian. Một số đơn vị có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu và đồng thuận cao, hoàn thành sớm như: Xuân Phú, Lãng Sơn, Tiên Phong, Tân Liễu, Cảnh Thụy.

Theo báo cáo của UBND huyện, về nhập địa giới hành chính huyện Yên Dũng với thành phố Bắc Giang để thành lập thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang: Số cử tri bỏ phiếu hợp lệ: 117.853, đạt 99,71 % so với số cử tri đi bỏ phiếu; Số cử tri bỏ phiếu không hợp lệ: 346, tỷ lệ 0,29 % so với số cử tri đi bỏ phiếu; Số cử tri đồng ý: 114.166. Tỷ lệ so với tổng số cử tri trên địa bàn: 96,57%; Số cử tri không đồng ý: 3.687. Tỷ lệ so với tổng số cử tri trên địa bàn: 3,12%; Số phiếu có ý kiến khác: 4.

Về nhập xã Lão Hộ với thị trấn Tân An để thành lập phường Tân An: Số cử tri bỏ phiếu hợp lệ: 10.316 đạt 99,63 % so với số cử tri đi bỏ phiếu; Số cử tri bỏ phiếu không hợp lệ: 38 tỷ lệ 0,37% so với số cử tri đi bỏ phiếu; Số cử tri đồng ý: 10.106. Tỷ lệ so với tổng số cử tri trên địa bàn: 97,41%; Số cử tri không đồng ý: 210. Tỷ lệ so với tổng số cử tri trên địa bàn: 2,02%; Số phiếu có ý kiến khác: 201. Tỷ lệ so với tổng số phiếu thu về: 5,43%.

Về thành lập phường: Số cử tri bỏ phiếu hợp lệ: 48.952, đạt 99,75 % so với số cử tri đi bỏ phiếu; Số cử tri bỏ phiếu không hợp lệ: 122, tỷ lệ 0,25% so với số cử tri đi bỏ phiếu; Số cử tri đồng ý: 48.036. Tỷ lệ so với tổng số cử tri trên địa bàn: 97,88%; Số cử tri không đồng ý:



Cử tri thị trấn Nham Biền tham gia bỏ phiếu

916. Tỷ lệ so với tổng số cử tri trên địa bàn: 1,87%; Số phiếu có ý kiến khác: 2. Tỷ lệ so với tổng số phiếu thu về: 0,012%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lấy ý kiến về Đề án nhập địa giới hành chính huyện Yên Dũng với thành phố Bắc Giang, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thành lập các phường thuộc thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế như: một số đơn vị có số lượng cử tri đi bầu còn thấp (tại thị trấn Tân An, thị trấn Nham Biền, xã Nội Hoàng do một số hộ dân liên quan đến công tác đơn thu, khiếu kiện). Một số đơn vị triển khai còn chậm, muộn thiếu linh hoạt trong xử lý các tình huống... Tuy nhiên, nhìn chung tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu và đồng thuận cao, đều vượt so với Kế hoạch đề ra: tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,98% (tăng 1,98%); tỷ lệ cử tri đồng ý với việc nhập địa giới hành chính huyện Yên Dũng với thành phố đạt 96,57% (tăng 1,57%); tỷ lệ cử tri đồng ý nhập xã Lão Hộ với thị trấn Tân An đạt 97,41% (tăng 2,41%); tỷ lệ cử tri đồng ý thành lập phường đạt 97,88% (tăng 2,88%); tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; trên địa bàn huyện không xảy ra vụ việc mất an ninh trật tự cũng như đơn thư khiếu nại liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cử tri.../.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM TRỘM CẮP TÀI SẢN TẠI CÁC KHU DÂN CƯ MỚI, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện xảy ra một số vụ việc cạy phá trộm cắp các tủ điện để lấy các thiết bị và hệ thống cáp điện tại nhiều dự án hạ tầng đô thị hoặc khu dân cư đang thi công, các công trình đang thi công tại các khu, cụm công nghiệp.

Theo báo cáo của Công an huyện thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, nơi ít người qua lại đào, bới đất gần các tủ điện tại các khu dân cư đang xây dựng rồi cắt dây cáp điện, sau đó rút dây cáp này để trộm cắp. Cá biệt qua công tác điều tra còn xác định đối tượng sử dụng xe ô tô lòi, kéo dây cáp để trộm cắp với số lượng nhiều. Tại các công trình đang xây dựng tại các khu công nghiệp các đối tượng lợi dụng không có người trông coi, quản lý tài sản để trộm cắp.

Qua nghiên cứu, lực lượng Công an đánh giá xác định nguyên nhân dẫn tới tình trạng trộm cắp:

Thứ nhất, Trên địa bàn có số lượng lớn công nhân,

người lao động từ địa phương khác đến làm ăn, sinh sống; trong số đó có những đối tượng xấu lợi dụng đến để trộm cắp tài sản.

Thứ hai, Công tác quản lý tài sản của một số doanh nghiệp chưa thật sự được quan tâm đúng mức. Tài sản thường để tại các khu vực không có tường rào bảo vệ, xa nơi dân cư, không có hệ thống chiếu sáng hoặc không lắp đặt hệ thống camera an ninh. Một số đơn vị không có lực lượng bảo vệ hoặc có lực lượng bảo vệ nhưng chưa qua tập huấn, không đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng.

Thứ ba, Do không thường xuyên kiểm tra tài sản nên khi phát hiện bị trộm cắp thì không xác định được thời điểm bị mất. Ngoài ra, qua công tác nắm tình hình nghi vấn đối tượng trộm cắp tài sản đều là người địa phương khác dẫn tới khó khăn trong công tác điều tra.

Để giảm thiểu nguyên nhân phát sinh tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác

đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn, nhất là đối với tội phạm trộm cắp tài sản tại các công ty, doanh nghiệp đang thi công, hạ tầng đô thị hoặc các khu dân cư đang thi công; Chủ tịch UBND huyện vừa có Công văn yêu cầu Công an huyện chỉ đạo Công an xã, thị trấn tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền; rà soát các điểm thu mua phế liệu, yêu cầu ký cam kết không thu mua các loại dây cáp điện; nâng cao chất lượng hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm. Điều tra, xác minh các vụ án trộm cắp tài sản tại dự án hạ tầng đô thị hoặc khu dân cư còn đang thi công, các công trình đang thi công tại các khu, cụm công nghiệp để tuyên truyền tạo sự răn đe, phòng ngừa chung.

Yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến

(Xem tiếp trang 17)

BẢO ĐẢM AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Toàn huyện hiện có 03 khu công nghiệp nằm trên địa bàn, trên 100 Hợp tác xã và khoảng 600 doanh nghiệp đang hoạt động, chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55,7%. Trong những năm qua, công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện đã có bước chuyển biến tích cực.

Ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động và người lao động từng bước được nâng lên. Công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động của các đơn vị, doanh nghiệp được quan tâm tổ chức thực hiện. Hằng năm, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Công tác đào tạo, nâng cao hiểu biết, kỹ năng phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động đã được tăng cường triển khai; hằng năm các cơ quan, địa phương liên quan và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã tổ



Công nhân trên địa bàn huyện thường xuyên được tuyên truyền pháp luật trong đó có pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động

chức tập huấn cho trên 8.000 lượt người lao động; tỷ lệ doanh nghiệp thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội đã thực hiện đóng bảo hiểm cho người lao động đạt trên 95%. Công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động được quan tâm hơn...

Công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động được tăng cường. Các cơ quan, liên quan tăng cường tập huấn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động; thường xuyên rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan về an toàn

lao động, vệ sinh lao động nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đặc biệt, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động với trung bình 05 cuộc/năm; qua kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 04 cơ sở, doanh nghiệp; đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp khắc phục tồn tại, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật có liên quan đến chế độ, quyền lợi của người lao động. Ngoài ra, Công đoàn các cấp đã chú trọng, làm tốt công tác giám sát và phối hợp các ngành chức năng tổ chức giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn lao

động, vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng lao động; đã có 18 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giám sát.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện thời gian qua cũng có những hạn chế như công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động chưa được thực hiện thường xuyên; một số doanh nghiệp chưa bố trí nguồn kinh phí hợp lý đến lĩnh vực này; tình trạng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong lao động vẫn còn xảy ra; nợ đọng bảo hiểm y tế cho người lao động vẫn còn diễn ra...

Thời gian tới, để bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện ngày càng hiệu quả hơn nữa; đặc biệt khi ngày 19/3/2024, Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 31-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy,

tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người lao động. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động ở các cơ quan, địa phương, đơn vị, nhất là tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động.

Hai là, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm về công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động trên địa bàn huyện; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân sử dụng lao động và người lao động về an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống có nguy cơ dẫn đến mất an toàn lao động và giảm tối đa tai nạn lao động trong các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất trong huyện.

Ba là, rà soát, kiến nghị bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Thực hiện tốt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính theo hướng thiết thực, đơn

giản, công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người lao động. Quản lý chặt chẽ các dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; quan trắc môi trường lao động; khám sức khỏe định kỳ, khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp; kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Nâng cao chất lượng các bộ phận an toàn, vệ sinh lao động, bộ phận y tế, hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu.

Bốn là, tăng cường nguồn lực Nhà nước và doanh nghiệp đầu tư cho công tác an toàn, vệ sinh lao động gắn với đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền quan tâm lồng ghép nội dung an toàn, vệ sinh lao động trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương; chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực lao động, y tế, môi trường.

Năm là, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Kịp thời phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân, mô hình hay, cách làm hiệu quả và xử lý nghiêm vi phạm, nhất là tổ chức, cá nhân để xảy ra sự cố nghiêm trọng về an toàn, vệ sinh lao động./.

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐẢNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, GẮN VỚI XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Ngày 31/1/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Để triển khai hiệu quả Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy trong toàn đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Dũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện, đưa công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn đi vào nề nếp, hoàn thành việc lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSD), gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hiện đại, vận hành ổn định, hiệu quả.


Theo đó, Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở



Tăng cường tiếp nhận tại Bộ phận 1 cửa huyện Yên Dũng

hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Đưa công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp; hoàn thành việc lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn, vận hành ổn định, hiệu quả.

Để đạt mục tiêu đó, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định nhiệm vụ tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị và các văn bản pháp luật liên quan như: Quán triệt, triển khai nghiêm túc nội dung của Chỉ

thị số 30-CT/TU ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở cơ sở và các chi bộ dưới cơ sở về vai trò, tầm quan trọng của việc cấp giấy chứng nhận QSD đất và việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và của cả hệ thống chính trị, nhất là của người đứng đầu. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nhân dân nhận thức đầy đủ về quyền, 

nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc thực hiện đăng ký, kê khai, phối hợp thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất. Đồng thời chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quán triệt, triển khai đến các tổ chức cơ sở hội, cán bộ đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD đất gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền trong thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đảm bảo đồng bộ, vận hành ổn định, hiệu quả, hoàn thành trong năm 2025. Phần đầu năm 2024: Hoàn thành 100% chỉ tiêu theo Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 24/10/2023 của UBND huyện Yên Dũng đã ban hành (Kế hoạch thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính năm 2024 trên địa bàn huyện

Yên Dũng). Đến năm 2025: Hoàn thành 100% khối lượng đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hiện đại, vận hành ổn định, hiệu quả, kết nối đa mục tiêu trên toàn huyện.

Tổ chức thành lập Tổ công tác để đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trong việc lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất, gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên sóng đài truyền thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn và hệ thống truyền thanh của thôn, tổ dân phố để nhân dân biết, nhận thức đầy đủ về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc thực hiện đăng ký, kê khai, phối hợp thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất. Đồng thời chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ công chức, viên chức thiếu

trách nhiệm, có hành vi những nhiều, tiêu cực trong thực thi công vụ. Rà soát cán bộ công chức địa chính - xây dựng để đánh giá, phân loại, điều chuyển, luân chuyển đảm bảo đúng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu đề ra; kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền tăng cường, bổ sung công chức thực hiện nhiệm vụ của ngành tài nguyên môi trường để giải quyết công việc được thuận lợi, hiệu quả, đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra.

Ngoài ra, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy bố trí đảm bảo kinh phí để đầu tư cho công tác đo đạc, chỉnh lý biến động bản đồ, hồ sơ địa chính; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất; rà soát các vướng mắc bất cập liên quan đến các quy định, quy trình thủ tục hành chính thực hiện cấp giấy chứng nhận QSD đất, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện, hoặc kiến nghị cấp trên để điều chỉnh đảm bảo phù hợp, thuận lợi, rút ngắn thời gian, quy trình thực hiện. Hoàn thiện, phê duyệt dự án cơ sở dữ liệu đất đai, triển khai thực hiện dự án năm 2024 trên địa bàn huyện../

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM A/H5N1 TỪ GIA CẦM LÂY NHIỄM SANG NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tại Khánh Hòa có trường hợp mắc cúm A/H5N1 tử vong vào ngày 23/3/2024 (kết quả điều tra dịch tễ cho thấy vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán 2024, bệnh nhân có đi bắt chim hoang dã ở gần khu vực sinh sống). Tích lũy từ năm 2003 đến nay, cả nước ghi nhận 128 người nhiễm cúm A/H5N1, trong đó có 65 người tử vong (chiếm tỷ lệ 50,8%). Virus A/H5N1 là chủng cúm độc lực cao, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố tỷ lệ tử vong do căn bệnh này lên 52%.

Cũng như các địa phương khác của tỉnh, trên địa bàn huyện tuy chưa xuất hiện trường hợp mắc cúm A/H5N1, song hiện nay, thời tiết miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa, là điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, do vậy, đề chủ động phòng, chống dịch cúm A/H5N1 lây từ gia cầm sang người, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân trên địa bàn huyện, các cơ quan, địa phương cần tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm sau:



Phòng Y tế chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường giám sát, điều tra dịch tễ các trường hợp nghi nhiễm cúm gia cầm, phát hiện sớm các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, hội chứng viêm phổi nặng do vi rút và hội chứng cúm để phát hiện kịp thời ca bệnh cúm A/H5N1. Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn xử lý sớm, triệt để ổ dịch ngay từ khi phát hiện. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế.

Trung tâm Y tế đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất, sinh

phẩm phục vụ khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các Trạm Y tế xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn cũng như tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giám sát, phát hiện sớm, đáp ứng kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng. Thực hiện tốt công tác tiêm chủng thường xuyên, Triển khai các biện pháp phòng dịch cúm A/H5N1 và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Phòng Kinh tế - Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm (Cúm A). Tăng cường giám sát, phát hiện sớm và tổ chức điều tra, xử

lý triệt để, hiệu quả ổ dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan diện rộng. Tăng cường tập huấn về các nội dung phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người cho cán bộ thú y tuyến cơ sở.

UBND các xã, thị trấn theo dõi sát tình hình dịch cúm gia cầm tại địa phương. Tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ/mắc bệnh, nhất là người giết mổ, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm sống, người có tiền sử đến/về từ các khu vực đang có dịch (dịch trên gia cầm và ở người). Tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người tại các khu vực có nguy cơ cao và những người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ gia cầm, người dân về nguy cơ mắc bệnh, các biện pháp phòng, tránh.

Để chủ động phòng, chống dịch cúm A/H5N1 lây từ gia cầm sang người, mỗi người dân trên địa bàn huyện cần thực hiện tốt các biện pháp sau: (1) Không ăn gia cầm và các sản phẩm chế biến từ gia cầm ốm, chết, không rõ nguồn gốc; đảm bảo ăn chín, uống sôi; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn. (2) Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. (3) Khi phát hiện gia cầm ốm, chết, tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và cán bộ thú y trên địa bàn. (4) Hạn chế tiếp xúc, giết mổ, ăn các loại động vật hoang dã, đặc biệt là chim. (5) Khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia cầm phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời./.

RÀ SOÁT...

(Tiếp theo trang 5)

Chi bộ thôn Ngọc Sơn, Đảng bộ xã Quỳnh Sơn hai năm liền xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ đảng viên. Toàn huyện không có trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước đã bị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật mức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng cấp bậc quân hàm, giáng chức, cách chức, đang trong thời gian chấp hành kỷ luật lại tiếp tục có vi phạm; không có trường hợp nào vi phạm các quy định của Đảng về thực hiện trách nhiệm nêu gương, hoặc những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm, hoặc có uy tín thấp trong cơ quan, đơn vị, nơi cư trú mà cấp ủy có thẩm quyền đã kết luận, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và tổ chức đảng nơi sinh hoạt...

Huyện ủy tăng cường chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên. Đồng thời, quan tâm thực hiện công tác giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ đảng viên, kịp thời chấn chỉnh những đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; từng bước nâng cao ý thức, tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên.

Danh sách rà soát đảng viên đúng đối tượng, không nể nang, né tránh và được các tổ chức, chi bộ, cấp ủy biểu quyết thống nhất. Công tác giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ đảng viên được quan tâm thực hiện. Cùng với việc rà soát, sàng lọc đảng viên, quá trình này còn giúp cho mỗi đảng viên nhận thức đầy đủ hơn, rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức đảng, từ đó thực hiện tốt trách nhiệm của người đảng viên và có hành động cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ đang sinh hoạt.../.

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Những ngày này, trong khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và đồng bào, chiến sĩ cả nước dành nhiều sự quan tâm, chăm lo, hướng về Điện Biên anh hùng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07-5-1954/07-5-2024) “lùng lẩy năm châu, chấn động địa cầu”, thì trên internet, mạng xã hội xuất hiện một số bài viết, video có tính chất xuyên tạc, bóp méo sự thật, phủ nhận tầm vóc, ý nghĩa to lớn của chiến thắng. Vì vậy mỗi người dân cần tỉnh táo, cảnh giác trước những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Mục đích của chúng làm làm sai lệch bản chất sự kiện, tung ra những con số ảo và tạo nghi vấn về các số liệu lịch sử nhằm gây nhiễu loạn thông tin, xuyên tạc ý nghĩa, giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ - một kỳ tích của thời đại Hồ Chí Minh; hạ bệ chiến công của các chiến sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và sự hy sinh to lớn và bao xương máu của thương binh, liệt sĩ, dân công hỏa tuyến và Nhân dân ta, từ đó làm



Hội Cựu Chiến binh thị trấn Nham Biền thăm các di tích lịch sử tại Điện Biên Phủ

phân tâm, lung lay và gieo rắc tư tưởng hoài nghi vào sự lãnh đạo của Đảng và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc.

Các thế lực, phản động xuyên tạc rằng, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta chỉ là cuộc đụng độ giữa hai thế lực hiếu chiến; hay đáng nói hơn, chúng tráo trở cho rằng, thực chất Quân đội Pháp dưới sự hậu thuẫn của Mỹ có mặt ở Việt Nam là để ngăn Việt Nam xâm lược một nước khác. Đây là những luận điệu không mới về thủ đoạn, nhưng hết sức thâm độc với

mục đích gieo rắc sự hoài nghi, nhằm làm giảm uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và quân đội ta trên trường quốc tế.

Thực tế lịch sử đã chứng minh, trong thời gian ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam, mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng mọi biện pháp để giành hòa bình bằng việc đàm phán với thực dân Pháp mà cả thế giới đều biết. Tuy nhiên, với bản chất hiếu chiến, thực dân Pháp đã thực hiện dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa với việc đưa hàng chục vạn binh lính

cùng hàng triệu tấn bom đạn, vũ khí, phương tiện chiến tranh tới tận nhất lúc bấy giờ, trút bom đạn lên đầu hàng chục triệu người dân vô tội. Song, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc ta đã nhất tề đứng lên, vượt qua hi sinh, gian khổ để giành chiến thắng cuối cùng tại Chiến dịch Điện Biên Phủ (tháng 5-1954), buộc Chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, đồng thời phải công nhận độc lập của Lào, Campuchia, rút quân khỏi 3 nước Đông Dương. Điều đó khẳng định, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam là cuộc chiến tranh chính nghĩa.

Thắng lợi vĩ đại của Chiến dịch Điện Biên Phủ, của nhân dân Việt Nam là kết quả của cả một quá trình đấu tranh cách mạng anh dũng, kiên cường, bất khuất; là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách, bản lĩnh và trí tuệ của toàn dân tộc; là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; thắng lợi của sự kiên trì đường lối tiến

hành chiến tranh nhân dân và của nghệ thuật quân sự tài tình. Trong cuộc chiến tranh này, chiến thắng đã thuộc về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thắng lợi của bạn bè, các lực lượng tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên thế giới, chứ đâu phải như những ý kiến lạc lõng, phản động trên.

Trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, cũng như các địa phương khác trong cả nước, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, tăng cường công tác giáo dục về lịch sử truyền thống, tinh thần yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc cho cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ, nhằm khẳng định giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó, mỗi người dân hãy tăng cường tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, lập trường tư tưởng, chính trị để có đủ kiến thức, nhãn quan chính trị, nhạy bén nhận biết những thông tin sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử của kẻ xấu để lên án, đấu tranh hiệu quả. /.

TĂNG CƯỜNG...

(Tiếp theo trang 9)

phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng trộm cắp tài sản để Nhân dân, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn biết nhằm phòng ngừa và nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản.

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền; chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, đặc biệt là đối với các xã có khu, cụm công nghiệp, dự án khu dân cư.

Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn cần nâng cao công tác quản lý tài sản của mình; chủ động bố trí lực lượng bảo vệ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, camera an ninh; thường xuyên kiểm tra tài sản để kịp thời phát hiện hành vi trộm cắp tài sản...

Mọi người dân cần tuyên truyền, trang bị kiến thức cơ bản về điện, cùng tham gia bảo vệ hệ thống điện quốc gia; kịp thời tố giác tội phạm, các hành vi phá hoại hoặc lấy các thiết bị và hệ thống cáp điện là rất cần thiết./.

TIN TRONG HUYỆN

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN “ĐỢT CAO ĐIỂM” VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN DŨNG

UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch thực hiện “Đợt cao điểm” vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2024 trên địa bàn huyện. Với mục đích phấn đấu năm 2024, toàn huyện có 5.544 người tham gia BHXH tự nguyện (tăng 1.138 người so với năm 2023), chủ đề năm nay là: “Bảo hiểm xã hội tự nguyện - Điểm tựa an sinh khi về già”. Thời gian tổ chức thực hiện Kế hoạch từ ngày 01/4/2024 đến ngày 31/5/2024./.

“NGÀY HỘI VIỆC LÀM VÀ TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP” NĂM 2024

Ngày 14/4/2024, UBND huyện tổ chức “Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp” năm 2024 tại trường THPT Yên Dũng số 1. Ngày hội thu hút 12 doanh nghiệp tuyển dụng và hơn gần 900 học sinh khối lớp 12 trường THPT Yên Dũng số 1 và số 3, Trung tâm GDNN - GDTX huyện và đông đảo người lao động trong huyện. Tại Ngày hội, các đơn vị, các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, hướng dẫn chọn ngành học phù hợp, chọn nghề, các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; được giao lưu, đối thoại trực tiếp với các trường cao đẳng tư vấn tuyển sinh, các doanh nghiệp chuyên lĩnh vực đào tạo nghề, xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm.../.

TOÀN HUYỆN GẦN 1.000 NAM CÔNG DÂN ĐỦ 17 TUỔI ĐĂNG KÝ NVQS

Từ ngày 15-17/4, Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo Hội đồng NVQS 18 xã, thị trấn

tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho nam công dân đủ 17 tuổi trong năm (nam công dân sinh năm 2007), phúc tra nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ. Đến nay 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành công tác đăng ký NVQS lần đầu cho gần 1.000 thanh niên tuổi 17. Số nam công dân trong độ tuổi được Hội đồng NVQS các địa phương thực hiện đăng ký, kê khai tình hình sức khỏe, tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình theo mẫu biểu quy định. Rà soát, phúc tra nắm chắc số lượng, chất lượng, phân loại các đối tượng theo quy định để quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ. Việc tổ chức đăng ký NVQS lần đầu, rà soát nắm quân số trong độ tuổi thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, giúp cơ quan chức năng quản lý tốt nguồn công dân nhập ngũ, chủ động trong công tác tuyển quân, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân trong những năm tới./.

TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HỖ TRỢ CÁN BỘ VÀ HỘI VIÊN NÔNG DÂN HỌC TẬP VÀ LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI

Ngày 19/4/2024, Hội nông dân huyện phối hợp với Hội nông dân tỉnh và Công ty cổ phần phát triển giáo dục và nhân lực quốc tế Bình Minh tổ chức Hội nghị Triển khai chương trình phối hợp hỗ trợ cán bộ, hội viên và nông dân đi học tập và lao động có thời hạn ở nước ngoài cho cán bộ hội nông dân các cấp trong toàn huyện. Chương trình phối hợp hỗ trợ gồm các nội dung: Tư vấn chọn mức du học, chọn trường chọn ngành học phù hợp với năng lực, nhu cầu và khả năng của từng học sinh, tư vấn hoàn thiện hồ sơ xin thị thực du học, hỗ trợ du học sinh sau khi có thị thực và sau khi nhập học và trợ giúp học sinh trong suốt

quá trình học tập tại nước ngoài... Tại hội nghị, doanh nghiệp cũng chia sẻ, giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến du học và xuất khẩu lao động./.

GIẢI CẦU LÔNG CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ 30/4 VÀ 1/5

Ngày 20/4/2024, Liên đoàn Lao động huyện kết hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, tổ chức giải cầu lông chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và Quốc tế Lao động 1/5. Tham gia giải gồm có 160 vận động viên, thi đấu ở 15 bộ giải theo nhóm tuổi nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Các vận động viên gồm cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn khối cơ quan huyện, xã thị trấn, doanh nghiệp và trường học. Các vận động viên tranh tài bằng thể thức loại trực tiếp. Qua 1 ngày thi đấu, BTC đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội chơi ở các vòng bảng./.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KNTC

UBND huyện vừa có văn bản về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Theo đó, để khắc phục những hạn chế nêu trên và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND, Chủ tịch UBND huyện. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân và giải quyết KNTC; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra sau các cuộc giám sát của các cấp và sau các cuộc thanh tra, kiểm tra; nắm chắc

tình hình KNTC trên các lĩnh vực, địa bàn, đặc biệt là các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.../.

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Theo thống kê từ đầu năm 2024 đến hết ngày 10/4/2024 toàn huyện xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm 07 người chết, 4 người bị thương; tăng 06 vụ, 04 người chết và 02 người bị thương so với Quý I/2023... Nhằm khắc phục những hạn chế, phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của các thành viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban An toàn giao thông hướng đến mục tiêu làm giảm tai nạn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất TNGT đối với học sinh, xây dựng văn hóa giao thông trong lứa tuổi học sinh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và có liên quan thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tăng cường trật tự an toàn giao thông trên địa bàn./.

TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2024

UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024. Với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 được tổ chức từ ngày 01/5/2024 đến ngày 31/5/2024. Để thực hiện Kế hoạch, UBND huyện đã xây dựng các nhiệm vụ cần thực hiện trước thời điểm Tháng hành động về ATVSLĐ (từ ngày 01/4/2024 đến ngày 30/4/2024), trong và sau Tháng hành động về ATVSLĐ; và phân công các cơ quan liên quan như Phòng Lao động - TB&XH, Phòng Y tế, Công an huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Các cơ quan, đơn vị khác thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch./.

BẮC GIANG TỔ CHỨC NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ “ÂM VANG ĐIỆN BIÊN”

Ngày 10/4/2024, Thư viện tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi nói chuyện với chủ đề “Âm vang Điện Biên” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Tại buổi nói chuyện chuyên đề, Đại tá, Nhà giáo Nguyễn Thọ - Cựu chiến binh Chiến dịch Điện Biên Phủ; Đại tá Đặng Việt Thúc - Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân; Trung tá, Nhà văn Phạm Văn Anh - Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng cùng các đại biểu ôn lại trang sử hào hùng; những cột mốc, dấu ấn lịch sử, chiến công hiển hách của quân dân ta trong chiến thắng Điện Biên Phủ, giành lại độc lập cho nước nhà. Sự lãnh đạo, chiến lược quân sự thiên tài của Bác Hồ, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và sự quyết tâm, không ngại hy sinh của quân và dân ta đã tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu cách đây 70 năm về trước... đã truyền cảm hứng đối với mỗi đại biểu tham dự, đặc biệt là thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên để nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, gọi dậy trong trái tim thế hệ trẻ ý chí quyết tâm noi gương các anh hùng liệt sĩ trong quá trình học tập và rèn luyện./.

BẮC GIANG TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn về việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh. Theo đó,

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh chủ trì, triển khai sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đến từng doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng đề xuất, tham mưu UBND tỉnh giải pháp triển khai hiệu quả. Xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai trong tháng 4/2024, chú trọng tuyên truyền, phổ biến quy định, lợi ích của việc sử dụng HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả để người nộp thuế hiểu, đồng thuận và thực hiện. Rà soát doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền để triển khai, đảm bảo đúng lộ trình; hướng dẫn, đôn đốc trường hợp thuộc diện triển khai nhưng chưa sử dụng máy tính tiền, phần mềm quản lý bán hàng để kết nối dữ liệu HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.../.

NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM LẦN THỨ III NĂM 2024

Từ ngày 19-22/4/2024, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ III năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) năm nay tại Bắc Giang có nhiều hoạt động như: Trưng bày, giới thiệu sách, báo và tư liệu lịch sử, văn hóa, giáo dục... Báo Bắc Giang trưng bày hơn 60 bức ảnh về sự kiện chính trị, thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật của tỉnh. Hưởng ứng sự kiện, từ nay đến hết tháng 5, nhiều cơ quan,



đơn vị tổ chức các hoạt động ý nghĩa như: Thư viện tỉnh Bắc Giang trưng bày, giới thiệu sách, báo, tài liệu, xếp sách nghệ thuật, cấp thẻ đọc miễn phí tại đơn vị; các chuyên đề sinh hoạt của Đoàn thanh niên.../.

100% DOANH NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Tính đến hết tháng 3/2024, toàn tỉnh có 316 cửa hàng triển khai lập HĐĐT theo từng lần bán hàng và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, đạt tỷ lệ 100% số cửa hàng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, bao gồm 293 cửa hàng của doanh nghiệp có đăng ký doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh và 23 cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu các doanh nghiệp ngoài tỉnh./.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BẮC GIANG TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN YÊN DŨNG

Chuẩn bị khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ngày 22/4/2024, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang gồm các đồng chí: Trần Văn Tuấn, Phó trưởng Đoàn; Nguyễn Thị Thúy Ngân, Phó Tổng Thư ký, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Văn Thi, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri huyện Yên Dũng. Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trần Văn Tuấn ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị đầy tâm huyết, trách nhiệm của cử tri huyện Yên Dũng, đồng thời nhấn mạnh: Những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của chính quyền địa phương đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện quan tâm, trao đổi.../.

HOÁN ĐỔI NGÀY LÀM VIỆC DỊP NGHỈ LỄ NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5 NĂM 2024

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có thông báo về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là công chức, viên chức) được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (04/5/2024). Như vậy, dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2024)./.

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ QUỐC GIA NĂM 2024 ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI TỈNH BẮC GIANG

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về tổ chức Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024. Theo đó, Giải vô địch Cờ vua trẻ quốc gia năm 2024 được tổ chức từ ngày 24/5 đến ngày 05/6 tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang, Khu Đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang. Nội dung thi đấu do Liên đoàn Cờ Việt Nam điều hành theo Điều lệ. Các vận động viên tham gia tranh giải cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ các nhóm tuổi ở 4 nội dung: Cờ tiêu chuẩn, cờ truyền thống, cờ nhanh, cờ chớp nhoáng.../.

HỎI - ĐÁP VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

1. Hỏi: Đảng viên A là đảng ủy viên đảng bộ cơ sở bị Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố nhưng được tại ngoại. Trong thời gian tại ngoại đảng viên A vẫn sinh hoạt đảng và sinh hoạt cấp ủy vì cho rằng chưa có quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy. Trường hợp này đúng hay sai?

Trả lời:

- Tại Điểm 1, Khoản 2, Điều 28, Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quy định:

“Việc đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên, đình chỉ hoạt động của tổ chức đảng nhằm ngăn chặn hành vi gây trở ngại cho việc xem xét, kết luận của tổ chức đảng có thẩm quyền hoặc hành vi làm cho vi phạm trở nên nghiêm trọng hơn.

Đảng viên, cấp ủy viên có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng mà có hành vi cố ý gây trở ngại cho hoạt động của cấp ủy và công tác kiểm tra của Đảng hoặc bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền ra quyết định truy tố, tạm giam thì phải đình chỉ sinh hoạt đảng; cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng đương nhiên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy; cấp ủy viên bị khởi tố thì phải đình chỉ sinh hoạt cấp ủy nhưng vẫn được sinh hoạt đảng”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, đảng viên A bị Cơ quan điều tra khởi tố thì tổ chức đảng có thẩm quyền phải đình chỉ sinh hoạt cấp ủy. Tuy nhiên, tổ chức đảng có thẩm quyền không ra

quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, vẫn để đảng viên C sinh hoạt cấp ủy là không đúng quy định. Trường hợp tổ chức đảng chưa đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì đảng viên C vẫn được sinh hoạt cấp ủy.

2. Hỏi: Đảng viên A được tổ chức đảng có thẩm quyền cho miễn sinh hoạt đảng. Tuy nhiên, đảng viên A vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật trong thời gian miễn sinh hoạt đảng. Vậy, tổ chức đảng có thẩm quyền thực hiện xử lý kỷ luật hay xóa tên đảng viên đó?

Trả lời:

- Tại Điểm 7.2.4, Khoản 7.2, Điều 7, Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng quy định về quyền và trách nhiệm của đảng viên được miễn sinh hoạt đảng:

“Bản thân phải gương mẫu và vận động gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, nếu vi phạm kỷ luật đảng thì xử lý kỷ luật như đối với đảng viên đang sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, đảng viên A được tổ chức đảng có thẩm quyền cho miễn sinh hoạt Đảng, nhưng đã vi phạm kỷ luật đảng thì tổ chức đảng có thẩm quyền vẫn xem xét, xử lý kỷ luật đảng như đối với đảng viên đang sinh hoạt đảng theo quy định./.

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Ngày 06/3/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2024/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước. Theo đó, từ ngày 01/5/2024, tiêu chuẩn chung về trình độ đối với công chức lãnh đạo, quản lý như sau:

1. Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác theo quy định của cấp có thẩm quyền.

2. Về lý luận chính trị:

- Có bằng tốt nghiệp cử nhân chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền: Áp dụng đối với các chức vụ, chức danh tại các điểm a, b, c khoản 1; điểm a, b, c khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị định 29/2024/NĐ-CP;

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền: Áp dụng đối với các chức vụ, chức danh còn lại tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và các chức vụ, chức danh tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 29/2024/NĐ-CP.

3. Về quản lý nhà nước:

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương: Áp dụng đối với các chức vụ, chức danh tại điểm a, b khoản 1; điểm a, b, c khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị định 29/2024/NĐ-CP;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên: Áp dụng đối với các chức vụ, chức danh tại điểm c, d khoản 1; điểm d khoản 2; điểm b

khoản 3 Điều 2 Nghị định 29/2024/NĐ-CP;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên: Áp dụng đối với các chức vụ, chức danh còn lại tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và các chức vụ, chức danh tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 29/2024/NĐ-CP.

- Có trình độ ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý theo quy định của bộ, ngành, địa phương nơi công tác hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với trường hợp vị trí việc làm liên quan trực tiếp đến người dân tộc thiểu số hoặc vị trí việc làm công tác tại vùng dân tộc thiểu số. Việc xác định trình độ ngoại ngữ và các trường hợp có văn bằng, chứng chỉ được xác định tương đương thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài tiêu chuẩn chung về trình độ, Nghị định còn quy định các tiêu chuẩn chung như: Về chính trị tư tưởng, về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; về năng lực và uy tín; về sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm công tác.

Trong Nghị định với mỗi chức danh cụ thể, quy định tiêu chuẩn riêng cho từng chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc bộ; chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc tổng cục; chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán thì khoản 4 Điều 3 của Nghị định quy định: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định việc áp dụng tiêu chuẩn chức vụ, chức danh quy định tại Nghị định này đối với các chức vụ, chức danh tương đương trong bộ máy hành chính giúp việc thuộc thẩm quyền quản lý theo ngành dọc./.

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5/2024

1. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; Huyện ủy và UBND huyện.

2. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, huyện trong tháng 4/2024.

3. Tiếp tục tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 115-KH/HU, ngày 12/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và phát triển đô thị theo Nghị quyết 233-NQ/TU, ngày 25/7/2022 và Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023.

5. Tuyên truyền các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nội chính.

6. Tuyên truyền về các hoạt động đối nội và đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.

7. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2024:

- Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886).

- Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2024).

- Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

- Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).

- Tuyên truyền 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024).

8. Khẩu hiệu tuyên truyền:

- *Tinh thần Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt!*

- *Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)!*

- *Nhiệt liệt chào mừng 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024)!*

- *Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới (19/5/1890-19/5/2024)!*

- *Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!*

- *Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!*

- *Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!*

- *Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!*

- *Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!*

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

Tạ Quang Khải

Phó Bí thư TT Huyện ủy

CHỈ ĐẠO NỘI DUNG

Dương Văn Đức

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

BIÊN TẬP

Ban Biên tập

Bản tin "Thông báo nội bộ"
Huyện ủy Yên Dũng

KỸ THUẬT TRÌNH BÀY

Thanh Lâm

Nguồn tài liệu:
Huyện ủy, HĐND – UBND,
các phòng, ban, cơ quan
trực thuộc huyện và các CTV.

TRONG SỐ NÀY

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến dịch Điện Biên Phủ

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

- Bí thư chi bộ làm tốt công tác dân vận

TIN TRONG HUYỆN

- Rà soát, sàng lọc đảng viên trên địa bàn huyện
- Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Chiến dịch Điện Biên Phủ
- Kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án nhập địa giới hành chính huyện Yên Dũng với thành phố Bắc Giang, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thành lập các phường thuộc thành phố Bắc Giang trên địa bàn huyện
- Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại các khu dân cư mới, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện
- Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện
- Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
- Tăng cường công tác phòng chống dịch cúm A/H5N1 từ gia cầm lây nhiễm sang người trên địa bàn huyện
- Không thể xuyên tạc Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

TIN TRONG HUYỆN

TIN TRONG TỈNH

HỎI ĐÁP VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

CHÍNH SÁCH MỚI

- Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5/2024

In 520 bản, khổ 19 x 27cm. Bản tin xuất bản hàng tháng. **Chế bản và in tại Nhà in Báo Bắc Giang, địa chỉ: Đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại 0204.3526656. Giấy phép xuất bản số 162/GP-XBBT do Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bắc Giang cấp ngày 27 tháng 12 năm 2023.**



Đ/c Tạ Quang Khải-Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ cùng đại diện Lãnh đạo Tỉnh đoàn chúc mừng các đồng chí tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Yên Dũng khóa VI, nhiệm kỳ 2024- 2029



Đ/c Nguyễn Hữu Hưng- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì Hội nghị triển khai "Đợt cao điểm vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện" năm 2024